



บันทึกข้อความ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 รับที่ 3562
 วันที่ - 7 มิ.ย. 2564
 เวลา 14.47

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๙๓

ที่ สธ ๐๘๐๓.๓/ว ๒๒๕๖ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ด้วย อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง (เฉพาะกรณี ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ของกรมสุขภาพจิต) โดยให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การโอน การย้าย ข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง (เฉพาะกรณีตำแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกของกรมสุขภาพจิต)

กรมสุขภาพจิต จึงขอส่งประกาศ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง (เฉพาะกรณีตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ของกรมสุขภาพจิต) มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกันด้วย

(นายจุมภฏ พรหมลีตา)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- น.ส.วิมลนุช (อุบลรัตน์)
- Hizma ใน Website
- ไลน์ Line นวอ.
- ขอเรียน นวอ. 1/๑
- สานักงาน น.ส.วิมลนุช

(นางสาวนฤมล ประองชู)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๕ 7 มิ.ย. 2564



ประกาศ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง
(เฉพาะกรณีตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ของกรมสุขภาพจิต)

ตามที่ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การโอน การย้าย ข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง (เฉพาะกรณีตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกของกรมสุขภาพจิต) นั้น

เนื่องจากในการประชุม อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีมติให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การโอน การย้าย ข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง (เฉพาะกรณีตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกของกรมสุขภาพจิต) และมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง (เฉพาะกรณีตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกของกรมสุขภาพจิต) ดังนี้

๑. ข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งประสงค์ขอย้ายต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่บรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต (รวมถึงหน่วยงานที่กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่บรรจุเข้ารับราชการ

๒. การย้ายข้าราชการ จะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามประกาศนี้ ให้เสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาเป็นรายกรณี ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางพรรณพิมล วิปุลากร)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ประธาน อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต